

Số /KH-UBND

Vạn Linh, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên
trên địa bàn xã Vạn Linh năm 2024

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện các chính sách đối với thanh niên đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 21/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2024; Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 31/12/2021 về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2021-2025

Ủy ban nhân dân xã Vạn Linh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thanh niên trên địa bàn xã Vạn Linh năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chương trình phát triển thanh niên Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của xã.

b) Nâng cao nhận thức của các cấp, ban ngành đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo lĩnh vực; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên.

c) Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, lao động, học tập và việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai, thực hiện công tác thanh niên phải có trọng tâm, trọng

điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể, các đơn vị đảm bảo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và đảm bảo tiến độ.

b) Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên; trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, lồng ghép việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên, các văn bản về thanh niên của Trung ương, tỉnh, huyện, xã

a. Nội dung: Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển thanh niên huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2021-2030 và các văn bản khác liên quan đến công tác thanh niên tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; khắc phục tình trạng coi vấn đề thanh niên và công tác thanh niên là nhiệm vụ riêng của tổ chức đoàn thể, hoạt động phong trào.

Các đơn vị trường học trên địa bàn, các thôn Phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã xác định các nội dung cụ thể, ban hành chương trình, kế hoạch phối hợp về công tác thanh niên để phổ biến, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật về quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo quy định.

b. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, UBND xã các thôn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án, đề án tại Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên xã Vạn Linh

a. Nội dung: đã được phân công tại Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2025, lồng ghép với kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2024 của cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ, thông tin hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng nền tảng Công

dân số Xứ Lạng, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, địa chỉ số; chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng Internet nhằm tạo điều kiện để thanh niên là học sinh trên địa bàn xã được tiếp cận, học tập.

- Tăng cường cơ chế hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các cơ quan, tổ chức có liên quan; củng cố, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ về việc làm và khởi nghiệp; định hướng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận các cơ chế, chính sách, nguồn vay vốn, hỗ trợ về kỹ thuật, tìm kiếm thị trường để phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn xã.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sơ kết thực hiện Chương trình vào năm 2025 theo hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giữa cơ quan, đơn vị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên; Đoàn xã và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật.

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã, các thôn và Đoàn thanh niên xã.

3. Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024

a. Nội dung: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024 theo Điều 10 Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ; lựa chọn các chủ đề, vấn đề liên quan trực tiếp, phù hợp với đặc điểm, tình hình đội ngũ thanh niên trên địa bàn quản lý.

b. Hình thức: Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp.

c. Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2024.

d. Cơ quan thực hiện: Giao đồng chí Văn hóa – Xã hội xã phối hợp với Đoàn thanh niên xã và các đoàn thể, các chuyên môn liên quan ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên theo quy định.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Đoàn thanh niên

a. Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung UBND xã đã ký kết phối hợp và rà soát, tổ chức hoàn thành các nội dung chưa ký kết theo quy định .

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: Các Trưởng đoàn thể, các chuyên môn liên quan và Các thôn trên địa bàn.

Đề nghị Đoàn thanh niên xã phối hợp với các đoàn thể, các chuyên môn liên quan, các thôn triển khai thực hiện và đôn đốc Đoàn thanh niên các thôn, tăng cường thực hiện các nội dung đã ký kết. Báo cáo kết quả tổng kết các nhiệm vụ phối hợp gửi UBND xã theo quy định.

5. Thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại xã, tại huyện

a. Nội dung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn

- Kịp thời triển khai thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại xã theo quy định hiện hành.

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: Đoàn thanh niên xã tuyên truyền.

6. Thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

a. Nội dung:

- Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội của huyện, trong đó quan tâm các chính sách việc làm, định hướng nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên có tay nghề cao; chính sách thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Chính sách thanh niên tình nguyện đến công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã nông thôn mới lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định tại Chương III Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, gồm các nội dung, nhiệm vụ: thực hiện chính sách về phổ cập giáo dục đối với thanh niên; thực hiện chính sách về hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí đối với thanh niên; thực hiện tư vấn, định hướng nghề nghiệp đối với thanh niên; thực hiện trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần đối với thanh niên; thực hiện giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần đối với thanh niên; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu đối với thanh niên.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định; rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả

thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong được hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

c. Cơ quan thực hiện: UBND xã, UB MTTQ Việt Nam xã và Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã.

7. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

a. Nội dung: Tổ chức triển khai thống kê, thu thập thông tin và các chỉ số của thanh niên trên các lĩnh vực theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

c. Cơ quan thực hiện: UBND xã, UB MTTQ Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã và các thôn trên địa bàn xã.

8. Triển khai các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên do tỉnh, huyện tổ chức

a. Nội dung: Đăng ký, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo chỉ tiêu được cấp trên phân bổ.

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: UBND xã, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã và các đoàn thể, các chuyên môn có liên quan.

9. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên

a. Nội dung: Triển khai thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thanh niên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và chính sách, pháp luật về thanh niên; tham gia các chương trình giao lưu với thanh niên các xã, thị trấn trong huyện và ngoài huyện.

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: UBND xã, các đoàn thể, Trường học trên địa bàn xã, Đoàn Thanh niên căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.

10. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

a. Nội dung: Kiểm tra nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình phát triển thanh niên xã giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch công tác thanh niên của xã năm 2024, việc triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên.

b. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

c. Cơ quan thực hiện: UBND xã tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình.

Đề nghị Đoàn thanh niên xã theo chức năng, nhiệm vụ cùng phối hợp triển khai công tác giám sát các nội dung liên quan đến thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Văn hoá – Thông tin xã

Tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 gửi UBND huyện theo quy định.

Tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch về phát triển thanh niên năm 2024 và theo các giai đoạn.

Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

2. Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch phát triển thanh niên xã Vạn Linh giai đoạn 2021-2025, 2021-2030; Kế hoạch công tác thanh niên năm 2024 và các văn bản pháp luật khác liên quan đến thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề án phát triển thanh niên được giao chủ trì thực hiện.

4. Chế độ, thông tin báo cáo

Công chức Văn hóa – Xã hội xã Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh niên năm 2024 về UBND huyện trước ngày 10/11/2024 theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thanh niên trên địa bàn xã Vạn Linh năm 2024./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ Huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (PH);
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (TH)
- Các Đoàn thể xã (PH);
- Các thôn (TH);
- Lưu: VP, VHXH (HVH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lương Văn Hiến